

GẶP MẶT ĐẢNG VIÊN... (Tiếp theo trang 1)

người có đạo tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong vùng đồng bào có đạo, chú trọng phát triển đảng viên là người có đạo; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con giáo dân. Tích cực học tập, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến công tác tin ngưỡng, tôn giáo. Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2019, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc các đại biểu dự hội nghị cùng đồng bào Công giáo và Tin lành đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 18 đảng viên là người có đạo tiêu biểu.

TIỀN HẢI... (Tiếp theo trang 1)

nhệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục chính trị các đối tượng trong lực lượng vũ trang huyện gắn với xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật; công tác điển hình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Về công tác hậu phương quân đội. Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác thăm hỏi các đối tượng chính sách, tiếp nhận, rà soát xét duyệt hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng. Đã tổ chức chi trả một lần cho các đối tượng theo các quyết định số 49, 62, 290 cho 351 đối tượng với tổng số tiền 1.213.200.000 đồng.

Nhân dịp này, huyện Tiền Hải đã khen thưởng 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 419 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

MỜI VIẾT BÀI CHO BÁO THÁI BÌNH TẾT KỶ HỢI 2019

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Báo Thái Bình tết Kỷ Hợi 2019; đã chọn các nội dung hấp dẫn trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn).

Để ấn phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn, Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời bạn đọc và các công tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, gửi tranh, ảnh, video clip... cho Báo, nội dung tập trung phản ánh không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, nước sạch nông thôn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; gương người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, môn thể thao truyền thống, những phong tục, tập quán liên quan đến tết cổ truyền của dân tộc, phong tục đón tết độc đáo của các nước trên thế giới... Mỗi bài viết nên kèm theo từ 3 - 5 ảnh có nội dung phù hợp với chủ đề phần ảnh.

Tin, bài, ảnh, video clip... cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc qua email: toasoan@baothaibinh.com.vn. Hạn cuối nhận tin, bài, ảnh: Ngày 20 tháng 12 năm 2018.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH THÁI BÌNH

1. Tên, địa chỉ đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: (84-227) 3848298 - Fax: (84-227) 3836574

2. Ngành nghề kinh doanh chính:
Kiểm tra, giám sát định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện giao thông cơ giới.

3. Vốn điều lệ: 8.687.860.000 đồng
Trong đó:
- Cổ phần nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 28.500 cổ phần
- Cổ phần cam kết theo số năm làm việc cho người lao động: 64.000 cổ phần

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 380.000 cổ phần
- Cổ phần bán đấu giá công khai: 396.286 cổ phần

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 396.286 cổ phần (tỷ lệ 45,61%)

5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

8. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: từ ngày 1/12/2018 đến ngày 21/12/2018.
(Sáng từ 8h30' đến 12h00; chiều từ 13h30' - 17h00' các ngày làm việc)

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Chăm nhất 9h45 ngày 28/12/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
- Chăm nhất 16h00 ngày 27/12/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

12. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 10h00' ngày 28/12/2018
- Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
- Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(Mọi thông tin về cuộc đấu giá được đăng tải trên website: apcc.com.vn)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO...

(Tiếp theo trang 1)

lãng phí, hưởng thụ và lại càng xa lạ với thói phò trương, hình thức.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Bác luôn đặt cho mình một kỷ luật hết sức chặt chẽ, giữ nếp trật tự, ngăn nắp gọn gàng, thường xuyên chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe, sắp xếp thời gian thực hiện mọi công việc thật hợp lý và sao cho có hiệu quả tốt nhất. Bác có thói quen đọc báo chí, bản tin trước giờ làm việc hàng ngày, đánh dấu các bài cần chú ý để tiện việc theo dõi, trao đổi ý kiến và sử dụng khi cần thiết. Những công việc trong ngày, trong tuần, trong tháng - từ việc họp hành, làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, hay phụ trách các bộ, ban, ngành, tiếp khách trong nước và quốc tế, đến việc viết báo, đọc và trả lời thư từ, đi thăm cán bộ, nhân dân các địa phương hay cơ sở, xem phim, xem biểu diễn văn nghệ... đều được Bác bố trí hết sức hợp lý để tận ít thời gian nhất, ít làm phiền đến cơ sở mà lại có hiệu quả nhất.

Bữa ăn hàng ngày của Người thường chỉ có canh cua, tương cà, dưa muối, cá kho với lá gừng. Người nhắc các đồng chí phục vụ bữa ăn cho mình chỉ nấu vừa đủ, không để thừa, tránh lãng phí. Sau các bữa ăn, Người vẫn đi đến chỗ ăn cơm vì không muốn để các đồng chí phục vụ thu dọn đồ vật và. Những hôm trời mưa to, Người vẫn đi đến chỗ ăn cơm vì không muốn để các đồng chí phục vụ phải vất vả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu thiên nhiên và sống gần

bồ, hòa vào thiên nhiên. Khi trở về Tổ quốc, người đích thực sống hòa nhập với thiên nhiên, với bờ suối, rừng cây, có cảnh đất trời, sông núi, có đất trồng rau, trồng hoa... Những năm tháng ở Thủ đô Hà Nội, Người sống trong ngôi nhà sàn dưới bóng cây râm mát, rộn rã tiếng chim, có ao nuôi cá. Mảnh đất nhỏ trước nhà sàn, Người trồng đủ các loại hoa, có hàng rào hoa cúc búp bao quanh như ở làng Sen quê nhà. Phía sau nhà là vườn cam quýt hương, bên kia bờ ao cá là vườn trồng rau xanh và một số cây ăn quả như cam, bưởi, hồng, táo, xoài, dưa... Đầu nhà sàn là cây vú sữa, trước nhà là những cây dứa... của đồng bào miền Nam tặng Người. Những lúc mát trời, Người ngồi đọc sách, tiếp khách bên gian hoa giấy phía sau tòa nhà Phủ Chủ tịch, không gian thiên nhiên thoáng đãng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái. Một cây bụi mọc bên bờ ao cá bị sâu mục và mỗi ăn làm rỗng ruột đến quá nửa thân nhưng Người cũng không cho chặt bỏ vì một lời giải thích hết sức đơn giản và thuyết phục: Việc chặt bỏ một cây thì dễ nhưng trồng được cây to bóng mát như vậy thì phải mất hàng chục năm mới có được và mỗi công nhân hướng dẫn cho người làm vườn cách cứu chữa cho cây khòi bị sâu mục và mối xông. Người đã để xương phong trào "Tết trồng cây", vì "việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều": "Mùa Xuân là tết trồng

cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xanh". Phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đất trọc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động ngày nay đã trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp trong nhân dân.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu thiên nhiên gắn liền tình yêu đất nước, tình yêu con người, vì hạnh phúc của con người, vì sự phồn vinh của đất nước. Người căn dặn: "Vì lợi ích muôn năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người". Nhân dịp trồng cây trên đồi Vật Lại, Ba Vì, Người đã mời một số cán bộ có trách nhiệm đến bàn tiếp vấn đề trồng người. Người căn dặn phải bắt đầu từ việc chăm sóc cây mới trồng, từng con người mới lớn, nâng niu từng yêu con người và tình yêu thiên nhiên đã tạo nên tinh thần lạc quan, tâm hồn thư thái, khoáng đạt, phong cách ung dung, tự tại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi hoàn cảnh. Người truyền tình thần lạc quan cho mọi người bằng những lời nói đầy thuyết phục, bằng cả những câu chuyện vui nhẹ nhàng, hài hước đặc biệt là bằng sự quan tâm đầy tình nghĩa.

Phong cách sinh hoạt giản dị, thanh đạm của Bác không phải cố để tạo nên một vỏ bọc bề ngoài cho "thầy giáo" với mọi người, mà nó xuất phát từ tính đạo đức nhân

văn trong con người của Bác, Bác không cho phép mình ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ khi nhân dân còn nghèo khổ, thiếu thốn. Bác sống giản dị, thanh đạm, làm việc không mệt mỏi chỉ với một mục đích là làm sao cho "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Bác cũng mong muốn làm sao cho nhân dân từ ăn no, mặc ấm phải đi đến ăn ngon mặc đẹp, đời sống của mỗi người, mỗi gia đình phải chạy theo danh lợi, không say mê quyền lực, vì những ham muốn ấy sớm muộn sẽ làm con người hư hỏng". Những tệ nạn như tham nhũng, dối trá, bè phái, tranh giành địa vị, vì lợi ích về cho những người thân trong gia đình, họ hàng... đều xuất phát từ những ham muốn vật chất mà Bác đã chỉ ra từ rất sớm. Đối với cán bộ, đảng viên Bác căn dặn, "Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân, phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt "quan cách mạng", ra lệnh, ra oai... phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo".

Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách sinh hoạt của Người; qua học tập, mỗi cán bộ mới hiểu rõ

hơn giá trị của phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ với bản thân, nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách sinh hoạt của Người; qua học tập, mỗi cán bộ mới hiểu rõ hơn giá trị của phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ với bản thân, nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.

Nhiều áp lực chi phí với ngành điện

(chinhpvu.vn) Ngành điện được dự báo gặp khó khăn trong cung ứng điện những năm tới khi lượng nước về các hồ thủy điện có thể không bảo đảm, trong khi nguồn than cho điện cũng đang gặp những vướng mắc.

Chia sẻ tại buổi họp báo công bố chỉ phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 tổ chức chiều ngày 30/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng, trong khi nhiệt điện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các nguồn điện cung ứng thì việc giá than tăng 5% chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn lên chỉ phí sản xuất điện trong thời gian tới.

Ông Tuấn nêu rõ, nếu như năm 2017 nguồn nước dồi dào, thủy điện vẫn hành tốt thì năm 2018 lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn mọi năm và dự kiến năm 2019 sẽ là năm khô hạn. Như vậy, việc huy động các nguồn điện khác, nhiệt điện là rất lớn và điều này tất yếu sẽ tăng chi phí sản xuất điện. "Một số mỏ khí cũng đang suy giảm khả năng cung cấp và chúng tôi đã phải tính đến sử dụng dầu và than nhiều hơn cho sản xuất điện. Hiện nay, đơn vị đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng như các chủ đầu tư xây dựng các phương án cung cấp nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện để đảm bảo khả năng nguồn cung điện trong năm 2019 không bị thiếu hụt" - ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, tổng lượng điện sản xuất từ nhiệt điện than trong mọi kịch bản đều vượt 116 tỷ kWh, giá điện than chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản xuất kinh doanh điện nên việc tăng giá bán than chắc chắn sẽ là áp lực lớn đối với chỉ phí sản xuất kinh doanh điện. Mặc dù có những căng thẳng về nguồn cung nhiên liệu cho nhiệt điện, thủy điện, song theo tính toán việc cung ứng điện trong năm 2019 có thể vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, tại một số thời điểm căng thẳng về nguồn nhiên liệu sẽ phải huy động thêm nguồn dầu, kéo theo chi phí tăng.

Trước đó, tại hội thảo ngày 29/11, ông Trần Việt Anh, Trưởng ban Chiến lược - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, hiện nhiều dự án trong Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh



Ảnh minh họa

đang chậm tiến độ dẫn tới có khả năng từ những năm 2020 đến năm 2025 việc thiếu điện sẽ xảy ra.

Hiện công suất nguồn điện cả nước mới chỉ đạt 47.750 MW, với sản lượng điện thương phẩm là 192,1 tỷ kWh. Vậy làm thế nào để trong thời gian 12 năm tới, Việt Nam có thể nâng công suất lên 129.500 MW và sản lượng hơn 570 tỷ kWh là thách thức lớn.

Ông Trần Việt Anh cho biết, thực tế hiện nay chỉ có 7 dự án nhiệt điện than, với công suất 7.860 MW đã được khởi công và triển khai xây dựng. Như vậy, còn khoảng 18.000 MW trên tổng số 26.000 MW các dự án nhiệt điện than dự kiến vận hành trong thời gian tới, nhưng đến nay chưa khởi công xây dựng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cung ứng điện các năm tiếp theo.

Bảo đảm đủ than cho điện

Đại diện của TKV cũng cho biết, khả năng sản xuất than thương phẩm của ngành này đến năm 2035 tăng không nhiều, đạt từ 42 - 50 triệu tấn/năm. Trong khi đó, nhu cầu

than của các hộ tiêu thụ ngày càng cao, vượt xa khả năng cung cấp của ngành than, đặc biệt là nhiệt điện, lên tới 128 triệu tấn/năm. Theo tính toán, việc nhập khẩu than là tất yếu với nhu cầu 67 triệu tấn (2025); 98 triệu tấn vào 2030.

Liên quan đến một số nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động thời gian qua gây nên tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, hai nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Duyên Hải 3 khi đi vào hoạt động sẽ phải cần thêm một sản lượng than nhập khẩu lớn. Theo tính toán, năm 2019 sẽ phải nhập khẩu 10 triệu tấn than để phục vụ cho hai nhà máy này, còn lại là 8 triệu tấn than trong nước.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bày tỏ, TKV luôn nhận thức rất rõ về vai trò trách nhiệm của mình trong việc cung cấp than cho nền kinh tế, đặc biệt là cung ứng than cho điện. Đối với than cung cấp cho sản xuất điện, TKV thực

hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết với các nhà máy điện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Trung cho rằng, nhu cầu than cho sản xuất điện thời gian qua biến động rất lớn và phụ thuộc rất nhiều vào việc huy động các nhà máy nhiệt điện chạy than. Chẳng hạn năm 2017, TKV cung cấp 23,6 triệu tấn than cho điện; năm 2018, than cho điện dự kiến trên 29 triệu tấn, tăng 5,4 triệu tấn.

Trong trường hợp giảm huy động các nhà máy nhiệt điện chạy than, lượng than tiêu thụ sẽ giảm rất mạnh. Vì vậy, TKV đề xuất, phải có cam kết của các nhà máy điện về việc nhập khẩu than theo hợp đồng kể cả trong trường hợp giảm phát để TKV có thể chủ động trong sản xuất, đầu tư.

Ngoài ra, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh là một trong những nhà máy của EVN chưa ký hợp đồng dài hạn với TKV về cung cấp than. Do đó, TKV chưa có cơ sở để cân đối nhu cầu của nhà máy này trong dài hạn để chủ động điều hành sản xuất đảm bảo tăng sản lượng theo yêu cầu. Thời gian tới, hai bên sẽ cần phải thống nhất ký

hợp đồng cung cấp than dài hạn để chủ động về nguồn cung cho nhà máy cũng như chủ động việc bố trí sản xuất, đầu tư của TKV.

Đề cập vấn đề này, theo ông Đinh Quang Tri, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các đơn vị bán và mua than phục vụ cho nhiệt điện cần phải ký hợp đồng dài hạn, EVN cũng đang thực hiện đàm phán. Trên cơ sở đó xây dựng các phương án mua than trong nước cũng như nhập khẩu than để đảm bảo đủ nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện đi vào sản xuất ổn định. "Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo nguồn cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt, kể cả trong trường hợp phải huy động thêm nguồn dầu" - ông Đinh Quang Tri nhấn mạnh.

Xây dựng phương án điều hành giá điện những năm tới

Với những khó khăn trong nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, nhiều câu hỏi đặt ra liệu giá điện có tăng trong thời gian tới? Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo Quyết định số 24 của Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ ban hành kế hoạch cung ứng điện trong năm 2019. Dựa trên kế hoạch đó, sẽ có văn bản chỉ đạo EVN xây dựng phương án điều hành giá điện trong năm tới. Nếu tính toán chi phí tăng 3 - 5%, EVN sẽ được quyền quyết định giá; từ 5 - 10%, Bộ Công Thương sẽ thẩm định và báo cáo Ban điều hành giá của Chính phủ, trên cơ sở đó sẽ quyết định thời điểm tăng.

Theo ông Tuấn, khi xây dựng các phương án giá điện, Bộ Công Thương đều giao cho ngành điện tiến hành kiểm tra, đánh giá những tác động ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống nhân dân, sản xuất của doanh nghiệp cũng như những tác động đến các chỉ số CPI, GDP. "Chúng tôi phối hợp với Tổng cục Thống kê tiến hành kiểm tra, đánh giá việc tăng giá điện tác động tới tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là các hộ sản xuất tiêu thụ điện lớn như doanh nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép..." - ông Tuấn nhấn mạnh và cho biết thêm, thời điểm tăng giá không sớm hơn 6 tháng so với lần tăng giá gần nhất (lần tăng giá điện gần đây nhất là tháng 12/2017). "Thời gian tới, sau khi xây dựng kế hoạch, báo cáo đánh giá, rà soát kiểm tra... chúng tôi sẽ cân nhắc để chọn thời điểm tăng giá thích hợp" - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết.